

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

สรุปข่าวในและต่างประเทศ

สหรัฐฯ

มาตรการกระตุ้นศก.ส่งสัญญาณคืบหน้า หลัง "มูนชิน" ยอมอ่อนข้อ "เพโลซี" นายสตีเวน มูนชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ส่งสัญญาณประนีประนอมกับนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยกล่าวว่า ทำเนียบขาวจะไม่ยอมปล่อยให้ความขัดแย้งในเรื่องวงเงินในโครงการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 มาทำให้การเจรจาสะดุดลง "เราได้ตกลงกับพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับวงเงิน 1.78 แสนล้านดอลลาร์สำหรับโครงการด้านสาธารณสุขโดยรวม และได้ตกลงกันเกี่ยวกับวงเงิน 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับโครงการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และการตรวจสอบหาแหล่งแพร่ระบาด แต่สิ่งที่เรากำลังให้ความสนใจคือการใช้จ่ายค่าในโครงการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และเมื่อผมคุยกับคุณเพโลซีในวันนี้ ผมจะบอกเธอว่า เราจะยอมให้เรื่องโครงการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 มาขัดขวางการเจรจา" นายมูนชินกล่าว (อินโฟเควสท์)

ผู้นำวุฒิสภาสหรัฐฯวางเพิ่มวงเงินมาตรการกระตุ้นศก. สูงกว่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ นายมิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐฯ กล่าวว่า เขาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะเพิ่มวงเงินในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสูงกว่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเขาเห็นว่าการเพิ่มวงเงิน 5 แสนล้านดอลลาร์มีความเหมาะสมต่อการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 "สมาชิกพรรครีพับลิกัน ในวุฒิสภาให้การสนับสนุนมาตรการวงเงิน 5 แสนล้านดอลลาร์ โดยเห็นว่าเป็นวงเงินที่เหมาะสม" นายแมคคอนเนลล์กล่าว (อินโฟเควสท์)

แพทย์ใหญ่ทำเนียบขาวยืนยันห้ามปลดโควิดแล้ว-ไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี แพทย์ใหญ่ของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการควบคุมโรคโควิด-19 ของทำเนียบขาวได้ออกมายืนยันว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโควิด-19 แก่ผู้อื่นแล้ว โดยปธน.ทรัมป์สามารถหาเสียงที่มีการถ่ายทอดทางทีวีในวันพฤหัสบดีนี้ได้ นายแพทย์แอนโทนีเปิดเผยว่า ตนมีข้อสรุปดังกล่าวหลังจากที่ได้ดูแลตรวจโรคโควิด-19 ทั้งหมดของปธน.ทรัมป์ รวมถึงการทดสอบเพิ่มเติมที่ห้องแล็บของสถาบันสุขภาพแห่งชาติด้วย (อินโฟเควสท์)

"แฮร์ริส" ยุติเดินสายหาเสียงชั่วคราว หลังทีมงานติดโควิด เจ้าหน้าที่กล่าวว่า นางคามาลา แฮร์ริส ตัวแทนจากพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะยุติการเดินทางหาเสียงเป็นการชั่วคราวจนถึงวันอาทิตย์นี้ หลังจากพบว่า สมาชิก 2 รายในทีมงานหาเสียงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ มีการเปิดเผยผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของทีมงานหาเสียง 2 รายนี้เมื่อวานนี้ โดยทั้งสองได้ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกับนางแฮร์ริสในวันที่ 8 ต.ค. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนางแฮร์ริสไม่ได้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับทีมงานดังกล่าว จึงไม่มีความ

จำเป็นต้องกักตัวแต่อย่างใด และการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนางแฮร์ริสเมื่อวานนี้ ก็มีผลออกมาเป็นลบ (อินโฟเควสท์)

สหรัฐฯเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจำนวน 898,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 830,000 ราย หลังจากอยู่ที่ระดับ 845,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกต่ำกว่าระดับ 1 ล้านรายเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกัน หลังจากพุ่งเหนือระดับ 1 ล้านรายเป็นเวลานาน 5 เดือน นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์)

สหรัฐฯเผยจำนวนผู้ขอสินเชื่อจางลงลดลงสัปดาห์ที่แล้ว แม้ดอกเบี้ยปรับตัวลง สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ้างงาน (MBA) ของสหรัฐฯ เปิดเผยจำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ้างงานลดลง 0.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว แม้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จางลงปรับตัวลง ทั้งนี้ จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์ลดลง 0.3% ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ทะยานขึ้น 44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยลดลง 2% ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

สหรัฐฯเผยดัชนีราคานำเข้าเพิ่มขึ้น 0.3% ในก.ย. สอดคล้องคาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนีราคานำเข้าปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากติดตัวขึ้น 1.0% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนีราคานำเข้าลดลง 1.1% ในเดือนก.ย. หลังจากลดลง 1.4% ในเดือนส.ค. ดัชนีราคานำเข้าได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารและรถยนต์ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯยังเปิดเผยว่า ดัชนีราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนีราคาส่งออกลดลง 1.8% หลังจากดิ่งลง 2.7% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์)

EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ (EIA) เปิดเผย สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลง 3.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 2.3 ล้านบาร์เรล สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐฯ เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลง 5.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว EIA ยังเปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.9 ล้านบาร์เรล ส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 19.80 จุด วิดก่วงงานสูงกว่าคาด. มาตรการกระตุ้นศก. ไม่คืบ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เมื่อคืนนี้ (15 ต.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขคนว่างงานที่สูงกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ รวมทั้งการที่หลายประเทศในยุโรปประกาศมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 28,494.20 จุด ลดลง 19.80 จุด หรือ -0.07% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,483.34 จุด ลดลง 5.33 จุด หรือ -0.15% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,713.87 จุด ลดลง 54.86 จุด หรือ -0.47% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า เหตุวิตกโควิดหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราเงินนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (15 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความไม่แน่นอนในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.51% แต่ที่ระดับ 93.8628 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 105.46 เยน จากระดับ 105.10 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9151 ฟรังก์ จากระดับ 0.9131 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3226 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3145 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1696 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1750 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแต่ที่ระดับ 1.2900 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3023 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7091 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7166 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดลบ 8 เซนต์ วิดก่วงอุปสงค์ดาวนักรถบรรทุกอุปสงค์ สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (15 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่หลายประเทศในยุโรปประกาศมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน อย่างไรก็ตาม ราคา น้ำมัน WTI ชัยบลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังได้ปัจจัยหนุนจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 8 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 40.96 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 16 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 43.16 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก \$1.6 ชาวยุโรปล็อกดาวน์หนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (15 ต.ค.) เนื่องจากชาวประเศยุโรปประกาศมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่เพื่อคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้สกัดแรงบวกของราคาทองคำ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.6 ดอลลาร์ หรือ 0.08% ปิดที่ 1,908.9 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ฝรั่งเศสประกาศเคอร์ฟิวกรุงปารีสและ 8 เมืองใหญ่ สกัดโควิดระบาดรอบสอง ประธานาธิบดีเอมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ประกาศเคอร์ฟิวในช่วงเวลา 21.00-6.00 น. ในกรุงปารีสและอีก 8 เมืองใหญ่ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันศุกร์นี้ และจะต่อเนื่องไปเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 "มาตรการเคอร์ฟิวจะมีผลบังคับใช้ในแคว้นอีล เดอ ฟร็องส์ และอีก 8 เมืองใหญ่ ได้แก่ เกอโรโนเบิล, ลีล, รูอ็อง, ลียง, แอ็ก-มาร์แซย์, แซงต์-เอเตียนน์, ตูลูส และมงต์เปออลิเยร์" นายมาครงกล่าว นายมาครงระบุเสริมว่า ฝรั่งเศสได้เข้าสู่ระยะการแพร่ระบาดระลอก 2 ของโรคโควิด-19 แล้ว โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ย 20,000 รายต่อวัน "ตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงเวลาที่จะต้องรับมือกับไวรัสที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ" อย่างไรก็ตาม นายมาครงอธิบายว่า แม้สถานการณ์จะน่าเป็นห่วงและการประกาศเคอร์ฟิวนี้เป็นมาตรการที่ตรงจุด แต่การที่จะประกาศใช้ทั่วประเทศนั้นยังคงเป็นเรื่องที่เกินจำเป็น (อินโฟเควสท์)

อังกฤษประกาศยกระดับเตือนภัยโควิด-19 ในกรุงลอนดอน รัฐบาลอังกฤษประกาศยกระดับการเตือนภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกรุงลอนดอน สู่ระดับ "สูง" ตั้งแต่เที่ยงคืนวันพุธนี้ จากปัจจุบันที่ระดับ "ปานกลาง" ส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ในอังกฤษยังคงมีระดับการเตือนภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ที่ "ปานกลาง" (อินโฟเควสท์)

นายกฯอังกฤษหวังบรรลุข้อตกลงการค้ากับอียู แต่ยอมรับเจรจาไม่คืบหน้า นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้แสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) แต่ก็ได้แสดงความผิดหวังด้วยเช่นกันว่าควรจะมีการเจรจาที่คืบหน้ามากกว่านี้ โดยความความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ EU จะเริ่มการประชุมสุดยอดในวันนี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ถ้อยแถลงของนายกฯ อังกฤษมีขึ้นระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับนางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) และนายชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป เมื่อเย็นวานนี้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วง วิตกล็อกดาวน์รอบใหม่ หลังยอดติดโควิดพุ่ง ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (15 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่หลังการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นของโรคโควิด-19 ทั่วยุโรป และนักลงทุนยังหมดหวังที่จะเห็นมาตรการกระตุ้นด้านการคลังของสหรัฐฯก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯในวันที่ 3 พ.ย. ดัชนี Stoxx Europe 600 ร่วงลง 2.08% ปิดที่ 362.91 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศส ปิดที่ 4,837.42 จุด ร่วงลง 104.24 จุด หรือ -2.11%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,703.75 จุด ร่วงลง 324.31 จุด หรือ -2.49% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดร่วง 102.54 จุด วิตกล็อกดาวน์-ข้อตกลงการค้าหลัง Brexit ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (15 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ในอังกฤษหลังยอดติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรป (EU) หลังการแยกตัว (Brexit) กระตุ้นให้นักลงทุนเทขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไร ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 5,832.52 จุด ร่วงลง 102.54 จุด หรือ -1.73% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเร่งลดระดับคำเตือนการเดินทางไปทุกประเทศเพราะโควิดเร็ว ๆ นี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลว่า ทางการญี่ปุ่นกำลังพิจารณาที่จะลดระดับคำเตือนเกี่ยวกับการเดินทางที่เคยเตือนไว้กับทุกประเทศในเร็วๆ นี้ หลังจากที่เคยออกคำเตือนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นได้ยกระดับคำเตือนการเดินทางเป็นระดับ 2 จากทั้งหมด 4 ระดับ โดยขอให้พลเมืองเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น เพราะเสี่ยงที่จะติดค้างอยู่ในต่างประเทศจนไม่สามารถเดินทางกลับญี่ปุ่นได้อันเป็นผลจากมาตรการควบคุมชายแดนและการล็อกดาวน์ในประเทศต่างๆ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 119.50 จุด เหตุุนลท.ขายทำกำไร ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนหมดหวังเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังจากนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯยอมรับว่า ทำเนียบขาวและพรรคเดโมแครตอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ได้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 3 พ.ย.นี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดที่ 23,507.23 จุด ลดลง 119.50 จุด หรือ -0.51% (อินโฟเควสท์)

จีน

จีนก้าวพร้อมตอบโต้ หากสหรัฐฯเดินหน้าคว่ำบาตรธนาคารกรณีฮ่องกง นายฉ้าว ลีเจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนี้ว่า ทางกรจีนจะดำเนินมาตรการตอบโต้หากสหรัฐฯยืนยันที่จะคว่ำบาตรธนาคารต่างๆ ตามคำขู่ที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่จีนเดินหน้าปราบปรามผู้ละเมิดกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกง โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเปิดเผยว่า สหรัฐควรแก้ไขข้อผิดพลาดและเลิกแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น (อินโฟเควสท์)

ซิโนแวค ยักษ์ใหญ่เวชภัณฑ์จีน เล็งทดลองวัคซีนโควิดในฟิลิปปินส์ก่อนสิ้นปี นายอิริก โดมินโก ผู้อำนวยการสำนักงานอาหารและยาของฟิลิปปินส์เปิดเผยในวันนี้ว่า บริษัทซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac Biotech) ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำของจีน อาจจะเริ่มทำการทดลองวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ในฟิลิปปินส์ก่อนสิ้นปีนี้ นายโดมินโกกล่าวว่า ซิโนแวคได้ผ่านการทบทวนความเห็นของเหล่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทดลองวัคซีนเฟสที่ 3 แล้ว และคาดว่าจะยื่นขอการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาของฟิลิปปินส์อย่างรวดเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้ โดยนายโดมินโกกล่าวว่า กระบวนการอนุมัติอาจจะใช้เวลาประมาณ 21 วัน นอกจากนี้ นายโดมินโกกล่าวว่า การทดลองวัคซีนของแหล่งอื่นๆ รวมถึงการทดลองที่ดำเนินการโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งฟิลิปปินส์มีส่วนร่วมด้วยนั้น อาจจะมีต้นได้ก่อนสิ้นปี 2563 (อินโฟเควสท์)

จีนขายบอนด์ถูดเงินมะกัน 6 พันล้านดอลลาร์ เหมินความขัดแย้งสองชาติ จีนระดมทุนได้ 6 พันล้านดอลลาร์จากการเสนอขายพันธบัตรสกุลดอลลาร์ให้กับนักลงทุนสหรัฐฯเป็นครั้งแรก เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯในวันที่ 3 พ.ย.นี้ ทางการเสนอขายพันธบัตรดังกล่าว นับเป็นการออกพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศชุดที่ 5 นับตั้งแต่จีนเริ่มดำเนินโครงการออกพันธบัตรเพื่อเสนอขายต่างชาติ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จีนเสนอขายพันธบัตรสกุลดอลลาร์ 4 ชุด และเสนอขายพันธบัตรสกุลยูโร 1 ชุด สำหรับการเสนอขายพันธบัตรจีนล่าสุดให้กับนักลงทุนสหรัฐฯนั้นมียอดจองซื้อสูงถึง 2.72 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่จีนเสนอขายพันธบัตรให้กับนักลงทุนในสหรัฐฯซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการกองทุนที่มีกองทุนในพันธบัตรระยะยาว โดยนักลงทุนสหรัฐฯดังกล่าวได้เข้าซื้อพันธบัตรจีนอายุ 30 ปีราว 47% จากมูลค่าทั้งหมดที่เสนอขาย 500 ล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

CPI จีนเดือนก.ย.เพิ่ม 1.7% ชะลอลงหลังพุ่ง 2.4% ในเดือนส.ค. สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ปรับตัวขึ้น 1.7% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอลงจากเดือนส.ค.ที่ขยายตัว 2.4% หากเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี CPI เดือนก.ย.ขยายขึ้นเพียง 0.2% ซึ่งน้อยกว่าในเดือนส.ค.ที่ปรับตัวขึ้น 0.4% นายตง หลี่จวิน นักสถิติ

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

อาวุโสของ NBS กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ดัชนี CPI ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงนั้น มาจากราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ราคาอาหาร ซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของสินค้าที่คำนวณในดัชนี CPI ขยับขึ้น 0.4% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งชะลอลงอย่างมากหลังจากที่เพิ่มขึ้น 1.4% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์)

ดัชนี PPI จีนเดือนก.ย.ร่วง 2.1% หลังลด 2% ในเดือนส.ค. สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงาน ร่วงลง 2.1% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าในเดือนส.ค.ที่ปรับตัวลง 2% หากเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี PPI เดือนก.ย.ปรับตัวขึ้น 0.1% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 8.60 จุด หลังตัวเลขเงินเพื่อเงินชบเซา ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน หลังจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวลง และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,332.18 จุด ลดลง 8.60 จุด หรือ -0.26% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดร่วง 508.55 จุด ผิดหวังมาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐไม่คืบ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ร่วงลง ตามทิศทางตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ หลังจากนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐยอมรับว่า ทำเนียบขาวและพรรคเดโมแครตอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ได้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 3 พ.ย. ดัชนีฮั่งเส็งปิดวันนี้ที่ 24,158.54 จุด ลดลง 508.55 จุด หรือ -2.06% (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่นๆ

G20 ขยายโครงการพักชำระหนี้ปท.ยากจนถึงเม.ย.ปีหน้า หวังช่วยรับมือโควิด รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศกลุ่ม G20 เห็นชอบให้ขยายโครงการระงับชำระหนี้ (DSSI) อีก 6 เดือนไปจนถึงเม.ย.ปีหน้า เพื่อให้พวกเขาสามารถยังคงดำเนินมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แถลงการณ์ร่วมของกลุ่ม G20 ที่เปิดเผยหลังวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระบุว่า บรรดารวมว.คลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม G20 เห็นชอบให้เลื่อนการทำข้อตกลงพหุภาคีเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเก็บภาษีใหม่สำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่ดำเนินงานทั่วโลก เช่น บริษัทกูเกิล แอลแอลซี และบริษัทแอปเปิล อิงก์ ไปจนถึงกลางปี 2564 (อินโฟเควสท์)

WHO ชี้คนแก่-กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิดก่อน ส่วนหนุ่มสาวแข็งแรงรอ 2 ปี ดร.ซูมยา สวามินาธาน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า คนหนุ่มสาวที่มีสุขภาพแข็งแรง

อาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนด้านโรคโควิด-19 จนกว่าจะถึงปี 2565 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขต้องการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อก่อน ดร.สวามินาธานเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรด้านหน้า และผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก แม้ WHO และคณะที่ปรึกษาจะยังกำหนดรายละเอียดการจัดลำดับความสำคัญของการรับวัคซีนอยู่ก็ตาม แต่ที่แน่ๆ วัคซีนด้านโควิดจะต้องได้รับการรับรองจาก WHO, สหภาพยุโรป (EU) หรือสหรัฐอเมริกา มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่จะนำไปใช้ "คนทั่วไปมักคิดว่าไม่เดือนมกราคมก็ เมษายนที่เราจะมีวัคซีนออกมา หลังจากนั้นสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้น" ดร.สวามินาธานกล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ตึงกว่า 1,000 จุด หลังบวกติดต่อกัน 10 วัน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดถึงสูงกว่า 1,000 จุดในวันนี้ ท่ามกลางความกังวลต่อความล่าช้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับผลกระทบจากการที่นักลงทุนขายทำกำไร หลังจากดัชนีดีดตัวขึ้นติดต่อกัน 10 วัน ซึ่งเป็นช่วงขาขึ้นที่ยาวนานที่สุดในรอบ 13 ปี ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 39,728.41 ลบ 1,066.33 จุด หรือ 2.61% (อินโฟเควสท์)

ไทย

ศบค. พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 13 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 13 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกัน (Quarantine Facilities) ประกอบด้วย เลบานอน 1 ราย เมียนมา 3 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย อิตาลี 1 ราย ชูแดนใต้ 3 ราย เกาหลีใต้ 1 ราย และอีก 3 ราย เดินทางมาจากเมียนมา และส่งกลับไปรักษาที่เมียนมา ส่งผลให้ขณะนี้มียืนยันผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 3,665 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 2,445 ราย และผู้ป่วยที่ตรวจพบในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 724 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วอยู่ที่ 3,463 ราย ยังมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 143 ราย ขณะที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 59 ราย (อินโฟเควสท์)

นายกฯประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกทม. จับแกนนำ-มือบสลายก่อนนัดใหม่เอ็นอีราชประสงค์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่วันที่ 04.00 น.วันนี้ (15 ต.ค.) เป็นต้นไป เนื่องจากเห็นว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการและช่องทางต่าง ๆ ก่อให้เกิดความปั่นป่วน รุนแรง และความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน มีการกระทำที่กระทบต่อขบวนการเสด็จพระราช

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ดำเนิน มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรง กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ อีกทั้งยังกระทบโดยตรงต่อสัมฤทธิ์ผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะเปราะบาง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการขอคืนพื้นที่บริเวณการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร 2563 ที่ปักหลักปักค้างรอบทำเนียบรัฐบาล และสามารถยึดพื้นที่ได้ในเวลาต่อมา ขณะที่แกนนำผู้ชุมนุมได้ประกาศให้มวลชนที่ปักหลักอยู่ที่บริเวณดังกล่าวให้แยกย้ายกลับบ้าน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 21.03 จุด ชุมชนการเมืองกดดัน- ผิดหวังแผนกระตุ้นศก. สหรัฐ-วิตกโควิด SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,242.96 จุด ลดลง 21.03 จุด (-1.66%) มูลค่าการซื้อขาย 54,209.15 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยบายนี้ปรับลดค่อนข้างแรงรับความกดดันหลักจากการชุมนุมแยกราชประสงค์ในวันเกิดวามรุนแรง และ Sentiment ลบจากต่างประเทศ โดยตลาดยุโรปร่วง -2.5% ถึง -3% เช่นเดียวกับดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลด 300 จุดจากความผิดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ-ฝรั่งเศสใช้เคอร์ฟิวสกัดโควิดรอบ 2 พุ่งนี้คาดตลาดฯผันผวนมีโอกาสอ่อนลงหากชุมนุมยืดเยื้อ ให้แนวรับ 1,230 แนวต้าน 1,250-1,260 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 51,789 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 51,789 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 12,291 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 2,553 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1,647 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.89% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01% ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ วันนี้ NET INFLOW 640 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,647 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.20/23 อ่อนค่าหลังกังวลการชุมนุมทางการเมืองอาจยืดเยื้อ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 31.20/23 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.15/17 บาท/ดอลลาร์ วันนี้เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อยจากช่วงเช้า ซึ่งอาจเป็นผลจากความกังวลต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในประเทศ ที่วันนี้ยังคงมีการนัดชุมนุมของคณะราษฎร 2563 ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ โดยต้องติดตามว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อหรือมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นหรือไม่ "น่าจะเป็นผลจากที่วันนี้ยังมีการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ คงต้องรอดูตั้งแต่เย็นนี้ไปว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรหรือไม่ ซึ่งถ้ามีความรุนแรงอาจมีผลให้เงินบาทอ่อนค่าได้" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงินคาดว่า พุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.10 - 31.30 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ดอลลาร์ค่าเดือนส.ค. อียู
- อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. อียู
- ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. สหรัฐ
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. สหรัฐ
- สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนส.ค. สหรัฐ
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนต.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

| Friday 9 | | | | | As of 16-Oct-20 | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Release | Actual | Cons. | Prior | Thai Stock Market | 15-Oct-20 | Chg | %Chg. | | | | |
| JN Household Spending YoY | Aug | -6.90% | -6.70% | -7.60% | SET | 1,242.96 | -21.03 | -1.66% | | | | |
| TH Foreign Reserves | 1-Oct | \$250.6b | -- | \$251.4b | SET50 | 782.02 | -12.79 | -1.61% | | | | |
| CH Caixin China PMI Composite | Sep | 54.50 | -- | 55.10 | SET100 | 1,757.31 | -30.61 | -1.71% | | | | |
| Caixin China PMI Services | Sep | 54.80 | 54.30 | 54.00 | MAI | 317.47 | -6.45 | -1.99% | | | | |
| Monday 12 | | | | | Institution Net Position | -2,114.86 | | | | | | |
| JN PPI YoY | Sep | -0.80% | -0.50% | -0.50% | Proprietary Net Position | 66.58 | | | | | | |
| PPI MoM | Sep | -0.20% | 0.00% | 0.20% | Foreign Net Position | -1,739.51 | | | | | | |
| Machine Tool Orders YoY | Sep P | -15.00% | -- | -23.20% | Individual Net Position | 3,787.79 | | | | | | |
| Tuesday 13 | | | | | Total Trading Value | 54,209.16 | | | | | | |
| EC ZEW Survey Expectations | Oct | 52.30 | -- | 73.90 | Major Indices | | | | | | | |
| US CPI MoM | Sep | 0.20% | 0.20% | 0.40% | Dow Jones | 28,494.20 | -19.80 | -0.07% | | | | |
| CPI Ex Food and Energy MoM | Sep | 0.20% | 0.20% | 0.40% | S&P 500 | 3,483.34 | -5.33 | -0.15% | | | | |
| CPI YoY | Sep | 1.40% | 1.40% | 1.30% | Nasdaq | 11,713.87 | -54.86 | -0.47% | | | | |
| CPI Ex Food and Energy YoY | Sep | 1.70% | 1.70% | 1.70% | STOXX Europe 50 | 3,321.00 | -86.00 | -2.63% | | | | |
| CH Exports YoY | Sep | 9.90% | 10.00% | 9.50% | FTSE 100 | 5,832.52 | -102.54 | -1.73% | | | | |
| Imports YoY | Sep | 13.20% | 0.40% | -2.10% | DAX | 12,703.75 | -324.31 | -2.49% | | | | |
| Trade Balance | Sep | \$37.00b | \$60.00b | \$58.93b | Nikkei 225 | 23,507.23 | -119.50 | -0.51% | | | | |
| Wednesday 14 | | | | | Shanghai Composite | 3,332.18 | -8.60 | -0.26% | | | | |
| JN Industrial Production YoY | Aug F | -13.80% | -- | -13.30% | Hang Seng | 24,158.54 | -508.55 | -2.06% | | | | |
| Industrial Production MoM | Aug F | 1.00% | -- | 1.70% | KOSPI | 2,361.21 | -19.27 | -0.81% | | | | |
| Capacity Utilization MoM | Aug | 2.90% | -- | 9.60% | BES Sensex | 39,728.41 | -1,066.33 | -2.61% | | | | |
| EC Industrial Production SA MoM | Aug | 0.70% | 0.80% | 4.10% | Jakarta Composite | 5,105.15 | -70.95 | -1.37% | | | | |
| Industrial Production WDA YoY | Aug | -7.20% | -7.00% | -7.70% | Philippines Composite | 5,938.33 | +13.03 | +0.22% | | | | |
| US PPI Final Demand MoM | Sep | 0.40% | 0.20% | 0.30% | Ho Chi Minh | 942.76 | +2.58 | +0.27% | | | | |
| PPI Ex Food and Energy MoM | Sep | 0.40% | 0.20% | 0.40% | Crude Commodities | | | | | | | |
| PPI Final Demand YoY | Sep | 0.40% | 0.20% | -0.20% | WTI (\$/bl) | 40.91 | -0.18 | -0.44% | | | | |
| PPI Ex Food and Energy YoY | Sep | 1.20% | 1.00% | 0.60% | Dubai (\$/bl) | 41.65 | -0.13 | -0.31% | | | | |
| CH Money Supply M0 YoY | Sep | 11.10% | 9.30% | 9.40% | Brent (\$/bl) | 43.02 | -0.40 | -0.92% | | | | |
| Money Supply M1 YoY | Sep | 8.10% | 8.50% | 8.00% | NYMEX (\$/bl) | 40.96 | -0.08 | -0.19% | | | | |
| Money Supply M2 YoY | Sep | 10.90% | 10.40% | 10.40% | COMEX Gold | 1,903.20 | +1.90 | +0.10% | | | | |
| Thursday 15 | | | | | Batic Dry Index | 1,561.00 | -76.00 | -4.64% | | | | |
| CH PPI YoY | Sep | -2.10% | -1.80% | -2.00% | Exchange Rate | | | | | | | |
| CPI YoY | Sep | 1.70% | 1.90% | 2.40% | USD/THB | 31.20 | 31.13 | +0.22% | | | | |
| US Empire Manufacturing | Oct | 10.50 | 14.00 | 17.00 | EUR/USD | 1.1708 | 1.1748 | -0.34% | | | | |
| Initial Jobless Claims | 10-Oct | 898k | 825k | 840k | USD/JNY | 105.41 | 105.09 | +0.30% | | | | |
| Continuing Claims | 3-Oct | 10018k | 10550k | 10976k | GBP/USD | 1.2906 | 1.3011 | -0.81% | | | | |
| Friday 16 | | | | | USD/CHY | 6.7243 | 6.7140 | +0.15% | | | | |
| TH Foreign Reserves | 9-Oct | -- | -- | -- | USD/KRW | 1,144.25 | 1,146.27 | -0.18% | | | | |
| EC Trade Balance SA | Aug | -- | -- | 20.3b | Dollar Index | 93.778 | 93.401 | +0.40% | | | | |
| Trade Balance NSA | Aug | -- | -- | 27.9b | Thai Bond Market | | | | | | | |
| CPI MoM | Sep F | -- | 0.10% | 0.10% | Total Return Index | 325.94 | 326.05 | -0.03% | | | | |
| CPI YoY | Sep F | -- | -0.30% | -0.30% | Outright/ Cash Trading | 51,788.59 | 51,106.01 | +1.34% | | | | |
| CPI Core YoY | Sep F | -- | 0.20% | 0.20% | Bond Yield | | | | | | | |
| Retail Sales Advance MoM | Sep | -- | 0.70% | 0.60% | 15-Oct-20 | 0.480 | 0.496 | 0.514 | 0.526 | 0.586 | 0.677 | |
| Retail Sales Ex Auto MoM | Sep | -- | 0.40% | 0.70% | Change (bps) | -0.11 | +0.02 | +0.05 | -0.03 | -0.10 | -0.01 | |
| Industrial Production MoM | Sep | -- | 0.60% | 0.40% | | 5Y | 0.887 | 1.113 | 1.400 | 1.587 | 1.977 | 2.182 |
| Capacity Utilization | Sep | -- | 72.00% | 71.40% | | 10Y | +0.46 | +0.97 | +0.54 | +1.14 | +0.21 | +0.27 |
| U. of Mich. Sentiment | Oct P | -- | 80.00 | 80.40 | US Bond Market | | | | | | | |
| U. of Mich. Current Conditions | Oct P | -- | -- | 87.80 | Bond Yield | | 3M | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | 30Y |
| U. of Mich. Expectations | Oct P | -- | -- | 75.60 | 15-Oct-20 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 0.74 | 1.52 | |
| U. of Mich. 1 Yr Inflation | Oct P | -- | -- | 2.60% | Change (bps) | -1.00 | +0.00 | +0.00 | +2.00 | +1.00 | +2.00 | |
| U. of Mich. 5-10 Yr Inflation | Oct P | -- | -- | 2.70% | | | | | | | | |